

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện Đề án số 17 - ĐA/TU của Tỉnh ủy về “nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025” năm 2024

-----

Thực hiện Chương trình công tác của Đảng ủy Khối cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh năm 2024; căn cứ Công văn số 1656-CV/BTGTU ngày 09/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 17 năm 2024 như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổng hợp kết quả tổ chức, triển khai, thực hiện hiện Đề án số 17-ĐA/TU của Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2023; triển khai, nhiệm vụ năm 2024 với các nội dung phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; tăng cường và đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp được nêu tại Báo cáo số 568-BC/TU, ngày 05/12/2023 của Tỉnh ủy về đánh giá kết quả triển khai 18 đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

- Việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án số 17 - ĐA/TU phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể sát thực tiễn, hiệu quả; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ kết quả thực hiện Đề án.

#### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 17 TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ ĐẾN NĂM 2023

##### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bám sát nội dung Đề án số 17-ĐA/TU và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt nội dung đề án.

##### 2. Kết quả tổ chức các hội nghị

Từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 12 năm 2023, Đảng ủy Khối đã tổ chức 39 hội nghị báo cáo viên với 3.318 lượt người tham gia; 04 hội nghị tập huấn công tác

viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối với 360 lượt người tham gia; 06 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng với 540 lượt người tham gia; 07 hội nghị triển khai học tập nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, 7 Chương trình 18 Đề án, 16 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI; 03 hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 05 hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho 3.126 lượt cán bộ chủ chốt và cấp ủy viên các cấp; Đảng ủy Khối đã tổ chức 3 Hội nghị chuyên đề giáo dục thế hệ trẻ cho 1600 lượt đoàn viên, thành niên thuộc Đoàn Khối; tổ chức 02 hội nghị về xây dựng nông thôn mới cho 124 tổ giúp việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được tỉnh phân công giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Triển khai thực hiện có hiệu quả 6 đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề, tạo khí thế thi đua sôi nổi, chuyên biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Tổ chức 14 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.319 quần chúng ưu tú (*trong đó có 274 công nhân, 152 học sinh sinh viên*); 11 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới cho 826 học viên; 3 lớp tập huấn báo cáo viên, cộng tác viên 270 lượt người tham gia.

### **3. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới**

Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ.

Kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XXIV, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối. Số lượng cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia học tập đạt tỷ lệ bình quân 98,2% cán bộ đảng (*thời điểm tháng 12/2023, có 5.465 đảng viên trong Đảng bộ*); quần chúng đạt 90% (*vượt mục tiêu Đại hội*). Việc tổ chức nghiên cứu, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng được đổi mới về hình thức, phương pháp triển khai theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ Khối và các chi, đảng bộ cơ sở. Sau học tập, hầu hết cấp ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp, sát với thực tế để tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc từ cơ sở, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của cấp ủy cấp trên.

### **4. Công tác thông tin, tuyên truyền**

Công tác tuyên truyền được các cấp ủy đảng triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Công tác tuyên truyền phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh qua các hình thức, lan toả rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động; chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc gắn với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước. Duy trì tổ chức tốt Hội nghị báo cáo viên, kịp thời định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin, chủ trương, đường lối của

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh đến cán bộ, đảng viên. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp, đến nay Đảng bộ có

07 báo cáo viên cấp tỉnh; 05 báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối; 86/86 chi, đảng bộ cơ sở đều phân công cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo và trực tiếp làm báo cáo viên ở cơ sở. Hướng dẫn, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực tham gia các cuộc thi trắc nghiệm trên internet do Tỉnh tổ chức, phát động đạt kết quả tốt. Duy trì thực hiện hơn 900 nội dung “*Điểm tin sáng*” hằng ngày; biên tập, xuất bản 1.869 tin, bài trên Cổng TTĐT của Đảng ủy Khối thu hút hơn 681.990 lượt truy cập; đăng tải hơn 2.100 tin, bài trên fanpage Ánh Dương của Đảng ủy Khối, góp phần kịp thời cung cấp thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế đến cán bộ, đảng viên.

Công tác nắm bắt dư luận xã hội được chú trọng, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, tình cảm, dư luận trong cán bộ, đảng viên và người lao động; kịp thời tuyên truyền giáo dục, uốn nắn những tư tưởng, biểu hiện lệch lạc, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh. Đảng ủy Khối thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội (đơn tuyến) gồm 12 đồng chí; kiện toàn đội ngũ cộng tác viên cơ sở gồm 86 đồng chí. Ban Chỉ đạo 35 gồm 14 đồng chí, 40 đồng chí cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 chất lượng được nâng lên, nhờ đó tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, yên tâm công tác, lao động, sản xuất, không hoang mang dao động trước những diễn biến phức tạp, khó khăn trong và ngoài nước.

### **5. Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả việc học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện đặc thù của Đảng bộ. Tổ chức học tập đầy đủ, nghiêm túc các chuyên đề hằng năm cho trên 98% cán bộ, đảng viên.

Chỉ đạo 100% chi, đảng bộ cơ sở xây dựng, rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, phù hợp với thực tế cơ sở; xây dựng khẩu hiệu hành động ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá; treo ở nơi dễ quan sát để thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo Bác.

Các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt chi bộ, vào tiêu chí bình xét thi đua, phân xếp loại tập thể, cá nhân hằng năm; tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký, cam kết nêu gương, xây dựng, thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo Bác. Kết quả đánh giá hằng năm có trên 98% đảng viên được xếp loại Tốt (*đạt mục tiêu Đại hội*); phát động phong trào thi đua “*Làm theo Bác*”; tổ chức các buổi tọa đàm, triển khai học tập và làm theo những lời dạy, huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Việc học tập và làm theo Bác đã dần trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động;

tin thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

### **6. Tồn tại, hạn chế**

- Một số cấp uỷ cơ sở việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở có lúc, có việc nên chất lượng, hiệu quả chưa cao.

- Việc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ và của Đảng uỷ Khối của một số chi, đảng bộ cơ sở còn chưa cụ thể, chưa sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Việc học tập, làm theo và nêu gương theo Bác ở một số cơ sở chất lượng, hiệu quả chưa cao.

- Việc nắm bắt và phản ánh, định hướng thông tin phục vụ công tác tư tưởng chính trị trước một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm ở cơ sở có lúc chưa kịp thời.

## **III. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024**

**1. Công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, lịch sử Đảng và rèn luyện, tu dưỡng về tư tưởng, chính trị; lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ.**

- Kịp thời tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của BCH Trung ương Đảng khóa XIII nhất là nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 8, 9, 10 khóa XIII; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh uỷ mới ban hành; xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát thực và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII của Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

- Tổ chức Hội thảo *“Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh trong giai đoạn mới”* nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

- Phối hợp tổ chức tốt các hội nghị chuyên đề; hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên theo quy định; mở 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và 05 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú.

- Định kỳ, tổ chức tốt hội nghị báo cáo viên hàng tháng. Biên tập, cung cấp đầy đủ thông tin, thời sự tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh, đất nước, khu vực, thế giới, các sự kiện chính trị nổi bật; những vấn đề mà đảng viên, cán bộ công chức, người lao động quan tâm. Duy trì, nâng cao chất lượng nội dung **“Điểm tin sáng”** hằng ngày.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024

theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; theo dõi, đôn đốc công tác biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của tổ chức Đảng và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng và trưng bày phòng truyền thống theo Thông báo số 2827-TB/TU, ngày 25/7/2023 của Thường trực Tỉnh ủy.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về lịch sử vẻ vang của đất nước, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai, lịch sử Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và lịch sử ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp; biểu dương, ghi danh tập thể, cá nhân gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Biên tập, xuất bản Tập san Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 65 năm xây dựng và phát triển.

## **2. Thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí, văn hóa văn nghệ; các loại hình, phương tiện tuyên truyền**

- Chủ động, kịp thời, công khai, minh bạch trong cung cấp, định hướng thông tin báo chí. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không né tránh và phải có tinh thần cầu thị trong tiếp thu, giải trình, khắc phục khuyết điểm, yếu kém do báo chí phản ánh.

- Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tăng cường quảng bá, giới thiệu về văn hóa, con người, lịch sử, tiềm năng, thế mạnh, triển vọng phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Chỉ đạo 100% các tổ chức cơ sở đảng đặt, mua và tổ chức đọc báo, tạp chí của Đảng theo quy định.

- Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng công tác biên tập, xuất bản tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử của Đảng ủy Khối và Cổng TTĐT, của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể. Phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; Báo Lào Cai; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,...

## **3. Tăng cường công tác thông tin, dự báo, nắm bắt diễn biến và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở**

- Duy trì tổ chức tốt Hội nghị báo cáo viên hằng tháng theo quy định. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; tăng cường thời lượng thông tin các nội dung chuyên đề của các sở, ngành, đơn vị, các vấn đề chính trị, văn hóa - xã hội có tính thời sự, được dư luận quan tâm.

- Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt các cuộc điều tra dư luận xã hội học. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối và cơ sở.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Củng cố, xây dựng và duy trì tốt hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở.

#### **4. Bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác khoa giáo**

- Nghiên cứu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sơ kết, tổng kết thực tiễn và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo và các lĩnh vực thuộc công tác chính trị tư tưởng phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện công tác khoa giáo. Phối hợp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, nổi cộm liên quan đến lĩnh vực khoa giáo.

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của Tỉnh Lào Cai, của Đảng bộ Khối; tích cực tham gia các hội thi, cuộc thi do các ngành, các cấp phát động.

#### **5. Chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng**

- Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước ta. Tăng cường tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nắm bắt các thông tin xấu độc trên mạng xã hội để kịp thời chỉ đạo bóc gỡ, xử lý theo quy định; Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW, ngày 22/10/2018 “*Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*”. Quản trị tốt trang tuyên truyền của Ban chỉ đạo 35 của Đảng uỷ Khối.

- Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và dư luận xã hội để kịp thời phát hiện, nhanh chóng giải quyết các vụ việc phức tạp (nếu có), không để kéo dài, phát sinh thành “điểm nóng”, không để các thế lực phản động lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Đẩy mạnh tuyên truyền tính hai mặt của Internet và mạng xã hội để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có thể tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, thông tin chính thống, đồng thời “miễn dịch” với những thông tin xấu độc; biết khai thác, sử dụng Internet hiệu quả, thiết thực và lành mạnh.

- Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc và đội ngũ Cộng tác viên ở cơ sở. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc và đội ngũ Cộng tác viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tham gia Cuộc thi về Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng năm 2024 (Giải búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024, Giải báo chí với công tác

tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí lần thứ Tư - năm 2024).

- Duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trang (fanpage) Ánh Dương; Thường xuyên viết tin, bài tuyên truyền, chia sẻ các thông tin tích cực, thông tin chính thống trên các Cổng thông tin điện tử, Fanpage: “Ánh Dương”; “Phan Si Păng điểm hẹn”; “Hương sen Việt”.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

**2.** Các cấp ủy cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Khối qua báo cáo hằng tháng.

**3.** Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì tham mưu, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể Khối thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

**4.** Văn phòng Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối lập dự toán kinh phí, bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU của Tỉnh ủy năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cấp ủy cơ sở; cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối và các đoàn thể Khối triển khai thực hiện nghiêm túc./.

#### Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Thường trực Đảng ủy Khối,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc ĐUK,
- Các đoàn thể Khối,
- Lưu Văn phòng, BTG ĐUK.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

**Vũ Văn Bình**

